



CPF

ประเด็นข่าวการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ

What's news? (เดลินิวส์ ไทยโพสต์)

- นายวิเชียร ชูไรสง นายกษภกนายนความ แถลงข่าวเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทยว่า จากการสอบข้อเท็จจริงพบว่า ปลาหมอคางดำได้รับอนุญาตจากกรมประมงให้นำเข้ามาเพื่อการทดลองศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีผู้ประกอบการแห่งหนึ่งเป็นผู้ขออนุญาตนำเข้าและมีการทดลองเลี้ยงในปี พ.ศ. 2553 ที่ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของบริษัทใน จ.สมุทรสงคราม ต่อมาปี พ.ศ. 2560 พบการระบาดในหลายพื้นที่ของ จ.สมุทรสงคราม และพบว่าสายพันธุ์การระบาดของปลาหมอคางดำมาจากจุดร่วมสายพันธุ์เดียวกัน
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภากษภกนายนความ และคณะกรรมการสำนักงานคดีปกครอง จึงกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในสองแนวทางคือ 1) การดำเนินคดีแพ่งกับ ผู้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทย โดยดำเนินคดีแบบกลุ่มซึ่งจะเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ของชาวประมง เรียกค่าเสียหายจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ตามหลักผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยจะร้องต่อศาลแพ่งแผนกคดีสิ่งแวดล้อม 2) การดำเนินคดีปกครอง กับหน่วยงานอนุญาตที่ละเลย ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ เป็นการทำให้ละเมิดทางปกครองและให้หน่วยงานอนุญาตจัดการแพร่ระบาดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยให้เรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้ก่อให้เกิดการระบาดของปลาหมอคางดำ



ความคิดเห็น

- ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้น CPF ปรับตัวลดลง 4% ในวันนี้
- จากการพูดคุยกับ CPF พบว่า CPF ได้มีการนำเข้าปลาหมอคางดำมาเพื่อศึกษาวิจัย โดยมีการใบอนุญาตจากกรมประมง ในช่วงปลายปี 2553 โดยเลี้ยงไว้ที่บ่อวิจัยซึ่งเป็นฟาร์มปิดของบริษัท ก่อนปลาบางส่วนจะตายลง และบริษัทได้ทำการทำลายและส่งมอบซากทั้งหมดให้แก่กรมประมง ตามกระบวนการทางกฎหมาย ในช่วงต้นปี 2554 อย่างไรก็ตาม ได้มีการเพาะพันธ์ปลาหมอคางดำจากภายนอกจากภาคเอกชนอื่น (ไม่มีข้อมูลใบอนุญาตนำเข้าปลาหมอคางดำจากกรมประมง) และเริ่มมีการส่งออกและจำหน่ายในประเทศจากภาคเอกชนอื่นในช่วงเวลาหลังจากนั้น
- ในมุมมองของเรา เรามองผลกระทบในเชิงปัจจัยพื้นฐานยังมีอยู่จำกัด อ้างอิงถึงการที่ CPF ยืนยันถึงความถูกต้องและตรวจสอบได้ของเอกสารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและทำลายปลาหมอคางดำทั้งหมด ซึ่งทำให้บริษัทไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีข้อพิพาททางกฎหมาย สำหรับประเด็นนี้ในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม ข่าวดังกล่าว อาจเป็น sentiment เชิงลบสำหรับราคาหุ้นในระยะสั้น
- คำแนะนำการลงทุน ยังคงแนะนำ Outperform CPF ที่ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2024 ที่ 28 บาท อย่างไรก็ตาม หากต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสำหรับข่าวเชิงลบเกี่ยวกับปลาหมอคางดำในระยะสั้น เราแนะนำ Outperform BTG (ราคาเป้าหมาย 28 บาท) และ GFPT (ราคาเป้าหมาย 16 บาท) ซึ่งคาดจะมีงบ 2Q24 ที่แข็งแกร่ง มีงบ 3Q24 ที่ดี จากราคาเนื้อสัตว์หมูไก่ที่ยืนสูง และไม่เกี่ยวข้องกับข่าวในประเด็นนี้

